

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วัน เดือน ปี 18 เม.ย. 2562

หน้า 15 เรื่อง พลังงาน

## รมว.พลังงานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ศูนย์เกษตรกรใช้พลังงานธรรมชาติสร้างรายได้

พลังงาน นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทย ต้องพึ่งพิงเข้าน้ำมัน แก๊สและไฟฟ้ามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ กระทรวงพลังงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันลดใช้พลังงาน และใช้พลังงานทดแทนที่มากกว่า พร้อมจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงพลังงานได้ใช้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน พร้อมด้วย นายอรรถพร จันทระโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ จ.กาญจนบุรี และฟาร์มปลาไทย หรือโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ จ.นครปฐม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย ช่วยลดการใช้พลังงานเหลือของประเทศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา อ.บ้านแพนง จ.นครปฐม ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เก็บหรือแช่แข็งในตู้แช่แข็ง และจังหวัดข้างเคียง ตลอดจนศูนย์วิจัยของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานใหม่ทั่วไทยอินทรีย์ รวมถึงเกษตรกรทั่วไป

สำหรับกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนฟาร์มปลาไทยนั้น ส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดรายจ่ายให้กับกลุ่ม อีกทั้งยังได้



ผลผลิตที่มีคุณภาพดี สะอาด สีสวยสดใสรสชาติดีและอร่อย รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ PM 2.5 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนในปัจจุบัน พร้อมกับได้ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ชุมชน ค.คลองอูบ อ.บางเลน จ.นครปฐม ผลิตภัณฑ์เห็ดฟอสเฟสแห้ง ในแบรนด์แม่จูน สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดีแล้ว หลังจากได้รับการสนับสนุน

ฟาร์มปลาไทยจากกระทรวงพลังงาน ที่สามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้น ตลาดที่ได้บริโภคเห็ดฟอสเฟสแห้งที่สะอาด ปลอดภัยและมีประโยชน์กับร่างกายปัจจุบันสามารถส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วย

นายศิริ กล่าวว่า การเดินทวงพื้นที่ครั้งนี้มีผลจากข้อมูลสนับสนุนของเทคโนโลยีที่กระทรวงพลังงานเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้แล้ว เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นเพียงใด



เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามต้องดูว่าในอนาคตจะเพิ่มเติบโตได้อีกบ้าง เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยที่ดีขึ้น

นายวาทินทร์ ทองอึ้ง หลังงานจังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า จ.นครปฐม ได้สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน นำฟาร์มปลาไทย หรือโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน โดยติดตั้งในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ อบต.วัดนก อ.นครชัยศรี จัดตั้งฟาร์มปลาไทยให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งอบแห้งเห็ด ฟอสเฟสแห้ง ผักดอง ผักปอกใบ บรรจุสร้างเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว คู่มากับการลงทุน การที่กระทรวงพลังงานเข้ามาช่วยเหลือดังกล่าว ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

**นิตินกริช เภสัชกรไทยยา**